

Saintes Maries de la Mer (Saint Marys of the Sea)

วันนี้อยากจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเมืองท่องเที่ยวเล็ก ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เชิญนั่งเปิดไวน์ที่ชอบ อ่านออกเสียงในวงเล็บด้วยสำเนียงฝรั่งเศสเพิ่มอรรถรสในการอ่านนะค่ะ

เมืองที่จะกล่าวถึงนี้มีชื่อว่า Saintes Maries de la Mer (เซน-มาร์-รี-เดอ-ลา-แมร์) ออกตัวก่อนว่าผู้เขียนไปเที่ยวแบบครอบครัว ที่มีเด็กเล็กเจ็ดขวบเดินทางด้วย ประทับใจเมืองนี้มากเพราะมีกิจกรรมที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สนุกไปด้วยกันได้หลายอย่าง หลายแนวทั้งสายประวัติศาสตร์ ศิลปะ ธรรมชาติ สัตว์โลก มีครบหมด จบในที่เดียวเลยค่ะ เอาเป็นว่าช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทั้งนักเขียนอเมริกันชื่อดัง Ernest Hemingway ศิลปินชาวสเปนชื่อดัง Picasso ศิลปินชาวดัตช์ชื่อดัง Van Gogh ต่างก็ได้แวะมาที่นี่ ทันทแพทย์ไทย(ชื่อดัง) อย่างเราก็คงต้องไปแวะบ้างค่ะ

ชมเมืองแบบ overview กันก่อนเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของเขต Camargue (คา-มาร์ก-เกอะ) เขตนี้เนี่ยเหมือนเป็นสามเหลี่ยมที่ฐานเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และขนานด้วยขาของแม่น้ำ Rhone (โรน) Saintes Maries de la Mer จึงเป็นเมืองชายทะเลวิวสวยเก๋ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกชมเมืองได้หลายแบบ ตั้งแต่ ตุ๊กตุ๊ก รถ4wheels ปั่นจักรยาน นั่งเรือ ซิม้า เดินเท้า ผู้เขียนเลือกรถไฟลากันค่ะ ไม่ต้องเมื่อยและไม่ร้อนเกินไปทัวร์ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง พาชมทั้งส่วนโบสถ์เก่าแก่ ลัดเลาะในเมืองเลียบทะเล และพาไปชมม้าว้าวนก ตามธรรมชาติด้วยค่ะ



ลงเดินบ้างนะค่ะ เสียตาย รองเท้ากีฬาคู่มือซื้อมาแพง โบสถ์เก่าแก่ของเมือง Église Norte Dame de la Mer (เอ-กสิ-เซอ แปลว่าโบสถ์ค่ะ) สร้างช่วงสมัยศตวรรษที่ 9-12 สวยงามคลาสสิก เข้าชมได้ทั้งด้านใน ด้านนอก และที่ห้ามพลาดคือการปีนขึ้นไปบนหลังคาโบสถ์เพื่อชมวิวที่สวยงาม ๆ ค่ะ สายประวัติศาสตร์ก็เชิญดื่มด่ำด้านใน มีเรื่องราวสมัยโบราณให้อ่านพอสมควรที่หลอนสุด ๆ ไม่เคยเห็น คือชิ้นหล่อโลหะที่ทำเป็นรูปมือและแขนมีที่เก็บกระดูกด้านใน กระดูกใครไปหาอ่านกันเอาเองนะค่ะ



ที่บอกไว้แต่ต้นว่า Van Gogh เคยมาที่นี่ และได้วาดภาพวิวทัศน์ของทะเลและเมืองไว้หลายภาพ เมื่อเราเดินเลียบทตามริมทะเล ก็จะได้เห็นภาพวาดที่ทางเมืองเค้าเอามาติดตั้งไว้ให้ดูเปรียบเทียบกับให้อารมณ์ประหนึ่งคุณ Van Gogh เพิ่งลุกไปเมื่อคืนนี้แล้วเราเดินผ่านมา ว่ากันว่า Van Gogh ประทับใจ “ The effect of blue sea and blue sky” ของที่นี่ในเดือนมิถุนายนของทุกปีเค้ามีงาน Van Gogh week ด้วย



La Mer Méditerranée (ลา-แมร์-เม-ดิ-เท-รา-เน) ก็สวยงามตามท้องเรื่อง แต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าการทลายของที่นี่ ไม่ได้สวยงามละเอียดเหมือนทะเลภูเก็ตบ้านเรา แต่ที่เหนือชั้นกว่าแน่ ๆ คือ ปริมาณสาว ๆ no bra ที่อาบแดดเล่นน้ำอยู่ดูจนเบื่อเลยคะ อันนี้ไม่มีภาพประกอบนะคะ

ในเมืองยังมีสนามสู่วัวกระทิงด้วย มีโชว์ตอนกลางคืน ต้องขออภัยที่ไม่ทราบรายละเอียดอันนี้เพราะไม่ได้เข้าไปชม สามีคงคิดว่าตอนกรรยาโกรธก็ดูสู้กับวัวกระทิงอยู่แล้วเลยไม่ได้จองตั๋วให้ แต่ที่แอบถามที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว เค้าบออย่างภาคภูมิใจว่าวัวที่นี่ไม่มีการฆ่าให้ตายหลังสู้ชนะจะ เผื่อท่านไหนสนใจจะไปได้ดูได้อย่างสบายใจคะ

เอาใจสายธรรมชาติกันบ้าง ที่ Parc Ornithologique du Pont de Gau (พาร์ค-อ-มิ-โท-โล-จิค-ดู-พอง-เดอ-โก) ออกเสียงยากเสียจริง แต่ใจเย็นๆคะ จะจบแล้ว ที่นี่ต้องขีดเส้นใต้ไฮไลต์กาดอกจันทน์เลย อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งดูนกและศึกษาระบบนิเวศขนาดใหญ่ มีนกมากมายหลายชนิด ชูโรงด้วยนกฟลามิงโก ที่อยู่ในบ่อ บึง หนองน้ำ ตามธรรมชาติ ที่นี่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น มีกล้องส่องทางไกลให้เช่า มีนิทรรศการให้ความรู้ และบางจุดจะมีกิจกรรมให้เด็กทำด้วยคะ ได้เห็น ฟลามิงโกอยู่กันเป็นฝูง ๆ เดินกันจนเพลิน คุ่มคำรองเท้าเลยคะ

อีกกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ คือการขี่ม้าคะ ม้าที่นี่ค้ำมีพันธุ์เฉพาะของ Camargue จะมีสีขาวเหลือบเทา รูปร่างสวยเพรียวไม่ใหญ่ไม่เล็ก มีคอกม้าเรียงรายอยู่หลายอันตามถนน ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปไม่ถึงสิบนาที horseback



riding tour ต้องติดต่อจองก่อนนะคะ เค้าจะมีพาขี่ม้าเป็นรอบ ๆ รอบตอนพระอาทิตย์ตกดินก็จะแพงหน่อยเพราะวิวสวย ถ้าจำไม่ผิดราคาอยู่ที่ประมาณ 60 euro ต่อคนต่อรอบ ซึ่งนานประมาณชั่วโมงครึ่ง เด็กน้อยก็ขี่ได้คะ ทางคอกมีหมวกให้ใส่ แนะนำเตรียมเสื้อกางเกงขายาวและรองเท้าผ้าใบไป เส้นทางจะเป็นที่ราบลุ่ม แปลงการเกษตร แลวนี้เค้าเป็นแหล่งปลูกข้าวใหญ่ของฝรั่งเศสด้วย ชมวิวท้องทุ่งจากหลังม้าเป็นประสบการณ์อีกแบบที่อยากให้ลองคะ

ถ้าเมืองท่องเที่ยวหลักที่เราเคยได้ยินชื่อกันบ่อย ๆ อย่าง Nice, Cannes เปรียบเหมือนพระเอกในซีรี่ส์เกาหลี เมืองรองอย่าง Saint Maries de la Mer ก็เหมือนพระรองที่บางครั้งโดยไม่รู้ตัวเราก็แอบปันใจให้ไปซะแล้ว ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะ :)

ปล. สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.saintesmaries.com

